

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH

BÀI DỰ THI

CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT,
VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA
“DẠY TỐT, HỌC TỐT”, “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO
TRONG DẠY HỌC VÀ HỌC” NGÀNH GDĐT HÀ NỘI
NĂM HỌC 2023 - 2024

Thông tin tác giả:

Họ và tên: Quán Vũ Thu An

Năm sinh: 2010

Trường: THCS Nhân Chính

Điện thoại: 0936121976

Thông tin nhân vật:

Họ và tên: Hoàng Thị Thúy

Năm sinh: 1985

Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính

Điện thoại: 0919916339

Thanh Xuân, tháng 11/2023



Cô giáo Hoàng Thị Thúy được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quảng Ninh yêu dấu, với biết bao hoài bão với nghề dạy học cô đã lựa chọn đến thủ đô thân yêu và trường THCS Nhân Chính chúng em vô cùng tự hào khi được cô về dạy môn Ngữ văn. Cô được chúng em- những người học trò của trường THCS Nhân Chính gọi cô là “***Điều phi thường nhỏ bé***”.

Hôm nay em xin gửi tâm thư này đến cô Hoàng Thị Thúy giáo viên chủ nhiệm lớp 6A5 năm học 2021 - 2022. Những ngày đầu nhập học, bước vào cánh cổng trường cấp hai "to lớn" với nhiều nỗi băn khoăn về môi trường học tập mới, bạn mới và đặc biệt là các thầy cô giáo mới. Và em được các anh chị khóa trên chia sẻ về một cô giáo xinh đẹp, duyên dáng và vô cùng giỏi chuyên môn. Từ đó, em luôn mong ngóng, chờ đợi đến ngày nhận lớp và cô để lại ấn tượng với em là nụ cười tỏa nắng luôn nở trên môi, giọng nói nhẹ nhàng đầy chất văn chương, quả thật cô vô cùng tinh tế. Trong buổi đầu tiên gặp gỡ, cô cho chúng em có cơ hội giới thiệu về bản thân và kể cho chúng em nghe về những câu chuyện hài hước và những bài học nho nhỏ qua nhiều câu chuyện cuộc sống. Hôm đó là một ngày trời thu mát dịu và buổi gặp gỡ đầu tiên đã kết thúc trong sự vui vẻ của không khí lớp học 6A5 thân yêu với 47 gương mặt ngây thơ, trong sáng.



*Ảnh cô giáo Hoàng Thị Thúy cùng 47 bạn học sinh lớp 6A5
(Năm học 2021- 2022)*

Ngạn ngữ Trung Hoa nói: “*Một gánh sách to không bằng một người thầy giỏi*”. Em, một đứa con gái chẳng có gì nổi bật, một học sinh hết sức bình thường nhưng vẫn luôn tự nhận thức được và biết rằng mình là một người vô cùng may mắn, khi chẳng cần gù lưng đem trên vai “*gánh sách*” mà thay vào đó đã gặp được cô - cô giáo Hoàng Thị Thúy, người giáo viên chân chính với tình yêu văn chương mãnh liệt và cháy bỏng. Cô mang bóng dáng của người mẹ- người thầy hiền dịu, ấm áp và gieo vào chúng em những nốt trầm bổng, thốt thức với tình yêu văn chương.

Trong một bài phát biểu của mình William Butler Yeats nói rằng “*Dạy học không phải là làm đầy một thùng nước mà là thắp sáng một ngọn lửa*”, câu nói đó để lại ấn tượng vô cùng to lớn đối với bản thân em về công việc dạy học cao quý. Những con chữ, vốn kiến thức mà cô tích lũy cả một quá trình học tập giờ đây điều đó đã được truyền lại cho biết bao thế hệ học sinh bằng cả sự tâm huyết và niềm đam mê với công việc trồng người cao quý. Cô không chỉ giúp chúng em có thêm kiến thức, bài học mà còn là người “*nuôi dưỡng những ước mơ nhỏ bé*” cho ta thêm sức mạnh tự tin vững bước trên con đường đời.

Rồi năm học lớp 6 đã theo em lớn lên mỗi ngày cô lại tiếp tục đồng hành với chúng em năm lớp 7. Chúng em lớn thêm một tuổi, biết suy nghĩ hơn và trong ngày sinh nhật của cô chúng em bạn nào cũng muốn thể hiện tài năng của

mình bạn vẽ, bạn hát, bạn làm thơ với điều ước cảm ơn cô vì tất cả. Và cứ thế chúng em ai ai cũng nỗ lực mỗi ngày và thành quả đúng là vượt qua sự mong đợi trong những bông hoa rực rỡ phải kể đến bạn Hoàng Gia Huy đã đạt giải Khuyến Khích cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” với cuốn sách “Sống và khát vọng cống hiến” bạn đã nỗ lực vượt qua 4000 bài thi trong cả nước không chỉ thế bạn còn đạt giải Nhì trong cuộc thi “MC cầu vồng” do nhà trường tổ chức. Ngoài ra, có rất nhiều các bạn trong lớp đạt giải thưởng cao như bạn Vũ Nguyệt Anh, Trần Hoàng Nguyên đã đạt giải Nhì, bạn Đinh Trang Nhung đạt giải Khuyến Khích.



*Ảnh bạn Hoàng Gia Huy đạt giải Khuyến Khích cuộc thi
“Giới thiệu sách trực tuyến”*

Có lẽ, cô giảng bài bằng cả trái tim vậy nên giờ học Văn không hề khô khan, nó sẽ trở nên vi diệu qua ngôn ngữ văn chương bay bổng và đặc biệt cô giảng bài rất dễ hiểu. Cô đã chấp cánh, gieo mầm và “*tạo đà*” cho tình yêu văn học nảy nở trong em. Bắt nguồn từ những câu chuyện cô kể, đó là những câu chuyện rất đời đời thường đến những câu chuyện về những con người với hoàn cảnh khốn khó, mắc kẹt trong bế tắc bị cái gọi là “*bánh răng số phận*” dồn ép vào bước đường cùng của sự tuyệt vọng. Cảm ơn cô, cô đã cho chúng em biết nhiều hơn thế qua những bài học hay.



Ảnh cô giáo Hoàng Thị Thúy trong giờ dạy hội giảng

Không chỉ nhiệt tình trong công tác giảng dạy cô còn là một chủ tịch Công đoàn gương mẫu, tận tình, trách nhiệm tích cực trong các phong trào thi đua của trường, của quận và cô đã đạt được nhiều thành công trong các cuộc thi của ngành ghi nhận. Nhà triết học Leptonxtoi đã từng nói : “*Điều phi thường bắt nguồn từ những điều nhỏ bé*”. Cô đã nuôi dưỡng chúng em từ những điều nhỏ bé em xin phép được gọi cô là “*điều phi thường nhỏ bé*”. Chúng em - thế hệ học sinh trường THCS Nhân Chính xin noi gương cô, sống và học tập hết mình để lòng nhiệt huyết được cô thắp lên ngọn lửa sẽ cháy mãi, cháy mãi trong ngôi trường thân yêu.

Nhân Chính, ngày 05 tháng 11 năm 2023.

Hiệu trưởng

Người viết

Nguyễn Thị Thanh Vân

Quản Vũ Thu An